

นโยบาย

ที่ 11/2564

เรื่อง การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

บริษัท เพรสซิเดนท เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นกรอบในการบริหารจัดการ การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร (Sustainable Development) บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริม ให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการปฏิบัติงานที่สนับสนุนให้บุคลากรดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ รวมถึง เสริมสร้างให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ในห่วงโซ่ธุรกิจขององค์กร



โดยที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนัก และให้ความสำคัญกับการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร (Sustainable Development) พร้อมทั้ง เชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน เป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างให้ องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง ซึ่งต้องมีประสิทธิภาพในด้านการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และยึดหลักธรรมาภิบาล หรือเรียกว่า “ESG” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ดูแลรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นความยั่งยืนที่รวมอยู่ในทุกกระบวนการทาง ธุรกิจ (ESG in-process) ขององค์กร และให้ความสำคัญกับ 3 องค์กรประกอบ ดังนี้



1. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) : การบริหารการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า บริหารจัดการพลังงานเชื้อเพลิง ไฟฟ้า น้ำ ขยะ และของเสีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางในการปฏิบัติไว้ใน “นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม”



2. การจัดการด้านสังคม (Social) : การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม ดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยของพนักงาน รวมถึง การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบด้าน โดยกำหนดแนวทางในการปฏิบัติไว้ใน “นโยบายการจัดการด้านสังคม”



3. การจัดการด้านธรรมาภิบาล (Governance) : การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ โปร่งใส เป็นธรรม พร้อมทั้ง มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบควบคุมภายใน ตลอดจน แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางในการปฏิบัติไว้ใน “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายต่อต้านการทุจริต”

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564



(นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย)

กรรมการผู้อำนวยการ